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เร่ิมประชุมเวลา ๑๕.๕๕ นาฬิกา  

 

  (ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  วรปญญาอนันต  ทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเปดประชุมนะครับ วันนี้เปนการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 

บันทกึเจตนารมณ (ในคณะกรรมาธิการวสิามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงาน 

การประชุม) ขออนุญาตเปดประชุมนะครบั  

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานจะแจงตอที่ประชุมนะครับ  วนันีท้างคณะกรรมาธกิาร 

วิสามัญบนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชุม ไดพิจารณาตนรางของบนัทึก

เจตนารมณรายมาตราที่ไดเสนอไปนะครบั ที่ประชุมก็มขีอสังเกตหลายประการ อยางไรก็ตามสรปุไดดังนี้ 

ก็คือที่ประชุมคณะกรรมาธกิารวิสามัญไดอนุมัติในหลกัการ แตมีขอสังเกตหลายประการ โดยที่จะตอง

นําเขาเสนอตอที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนญู ในวนัที่ ๖ สิงหาคม เพราะฉะนั้นขอใหกําหนดวธิีการทํางาน 

โดยอนุมตัิในหลักการ แลวไมตองนํากลบัเขาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัอีกนะครับ แตวาที่ประชุม

ก็ไดใหขอสังเกตไวหลายอยางนะครับ โดยที่ไดมีการมอบหมายใหกรรมาธิการหลาย ๆ ทานชวยกนัดู 

ในหมวดตาง ๆ แลวก็จะมกีารสง Fax หรือมีการสงเอกสารเขามาประมาณวนัพุธหนานะครับ เพราะฉะนัน้ 

เมื่อสงเขามาแลวเราจะตองพิจารณาวาจะแกไขหรือไมแกไขอยางไร ในขณะเดียวกนัในเรื่องของการบันทึก 

หรือไมบันทกึเจตนารมณ เราก็จะตองนาํมาพิจารณากนัอีกรอบหนึง่นะครับ แลวกน็อกจากนั้นแลวจะตอง 

มีการเขียนคํานํา ซึ่งผมรับไป ผมรับปากในที่ประชุมวาผมจะตองไปเขียนคํานํา ซึ่งจะตองกลาวถงึความ

เปนมาของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ แลวก็ในรายมาตราตาง ๆ นัน้ ก็มีขอสังเกตวาจะตองมีการอางอิง 

ถึงรายงานการประชุมหรือบันทกึการประชมุของที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญอยางนอยที่สุด คือของ 

สภารางรัฐธรรมนูญ แลวถาเปนไปได ก็คือรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญ และอนกุรรมาธิการ กรอบ ๑  อนุกรรมาธิการ กรอบ ๒  อนุกรรมาธิการ กรอบ ๓  

ในคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญดวยนะครับ นอกจากนั้นที่ประชุมก็ยงัไดมีขอสังเกตอีกหลายประการ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นาํพร ๑/๒ 

วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐  

 

ซึ่งจะเปนประเด็นที่อาจจะตองพิจารณา กลาวคือในภาคผนวกนอกจากที่ไดเสนอแลวนัน้ ที่ประชุมก็มี

ขอสังเกตอาจจะตองมีรายชือ่ของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญปรากฏในภาคผนวกดวย เดีย๋วผมขออนุญาต 

หารือนะครับ  ๑. รายชื่อ สสร.  ๒. รายมาตราที่ถูกตัด รายมาตราทีถู่กตัดนั้น ก็ไดลองตรวจสอบจากเลม 

สีแดงที่ไดทําไวเมื่อป ๒๕๔๒ ปรากฏวารายมาตราทีถู่กตัดมีเพียง ๒ – ๓ เร่ืองเทานัน้ ๒ หนาครึ่งนี่นะครับ 

ซึ่งเรากเ็ช็คอยูนะครับวา ของเรานี่นะครับ จะตองใสหรือไมใสอยางไรนะครับ หรือยกตัวอยางอีกอันหนึง่ 

เร่ืองผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีการเปลี่ยน เปลี่ยนตอนไหน อยางไร ก็อยากที่จะเห็นความเปนมาตรงนี ้ 

เพราะตอนนี้ไมไดเรียกวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปลี่ยนเปน ผูตรวจการแผนดิน แลว นอกจากนั้น

ในการรายงานนัน้ ขอมูลบางสวนนั้นก็อาจจะตองเขยีนไวในภาคผนวกในสวนของขอมูลเกี่ยวกับการบันทึก

จดหมายเหต ุซึ่งจะมีบัญชทีางการจดหมายเหตุ ซึง่จะขอใหพิจารณาวาเราจะดาํเนนิการไดทันหรือไม คือ 

ไมทันวันที่ ๖ สิงหาคมแนนอน แตวาเราจะรับปากหรือเปลาวาจะตองใสในภายหลงั ซึ่งผมไมคอยแนใจวา

จะเสร็จทนัหรอืไม อีกอันหนึง่ ก็คือเร่ืองการทําฐานขอมลูเผยแพรนีน่ะครับ ซึ่งจะมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ปรากฏอะไรตาง ๆ ในเว็บไซตตาง ๆ นั้น อันนัน้ก็จะเขียนอางอิงไปถึงส่ิงที่จะมีปรากฏอยูในฐานขอมูล

อิเล็กทรอนกิส เพยีงบรรทัดเดียวตอไปนี่นะครับ เพราะฉะนัน้ในการพิจารณาในวันนีก้็คงจะขออนญุาต

หารือวา จากขอสังเกตตาง ๆ เราจะกาํหนดวิธีการทํางานอยางไร แลวก็ประเด็นตาง ๆ ที่เปนขอสังเกต 

จากที่ประชุมคณะกรรมาธกิารวิสามัญนัน้ คณะอนุกรรมาธิการจะมีความเหน็วาอยางไร เพราะฉะนัน้ 

มี ๒ ประเดน็ ก็คือเร่ืองของวิธีการทํางานของเราในขั้นตอนตอไปนะครับ อันที ่๒ ในเนื้อหาในรายละเอียด

นะครับวาจะบนัทกึ ไมบนัทกึอะไรอยางไร ซึ่งเมื่อเชานีท้านประโภชฌและทานคณิตก็อยูที่ประชุมดวย  

แลวก็พวกคณะนักวิชาการกอ็ยูในที่ประชมุดวย ผมขออนุญาตหารือเร่ืองแรกกอนแลวกันนะครับ ในเรื่อง

ของเนื้อหานี่นะครับ ผมขออนุญาตหารือเลยวาในเรื่องของรายชื่อของ สสร. เราสามารถใสไดหรือไม หรือ 

ไมควรจะบันทกึเอาไวอยางไร เขาใจวาเรามีขอมูลแลว ทานคณิตครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เนือ่งจากขอมูลเรามีแลว แลวก็เพื่อใหเกียรติเขาเราจะใสเปน

ภาคผนวก คือรายชื่อ สสร. กับกรรมาธกิารรางรัฐธรรมนญู เพราะวาจะมี ๒๕ คน ของ สสร. บวกอีก ๑๐ คน

ที่ คมช. เพิ่ม ถาอยางนั้นผมวาเราทาํงาย ทาํใหเขาเถอะครับ  

  ประเด็นตอไป ที่จริง ๆ แลวเมื่อเชาผมจด ๆ มาจากที่เขาอภิปรายกันนะครับ ขอเสริม

เพิ่มเติมมานะครับ บางทีอาจจะซ้ํากับที่อาจารยสมเกียรติพูดนะครับ เมื่อสักครูนี้อาจารยสมเกยีรติพูดไป

หลายประเด็น ทนีี้ผมจําไมไดวามีอะไรบาง ผมขอเอาตามที่ผมจดเลยแลวกันนะครบั ประเด็นที่เขาขอใหม ี

ก็คือประเด็นเรื่องที่มีการกําหนดกนัไววามีการประชุมคร้ังไหน เมื่อไร อยางไร ถาเผือ่ไมไดขอเปนครั้งสุดทาย 

ก็ยังด ีในประเด็นที่สําคัญ เชน วุฒิสภา พทุธศาสนา อธิบดี รองอธิบดี การสรรหาองคกรอิสระ หรือสถาบนั 
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การเมือง สิทธเิสรีภาพ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา มีเทานั้นนะครับ ที่ผมจดมานะครับ อาจจะมเีพิ่ม 

กวานัน้ แตผมจดไมทันหรือไม ผมไมแนใจนะครับ ขอบคุณครับ  

  ประธาน  :  จริง ๆ แลวผมลมืไปอันหนึ่ง คอืผมไมไดเดินตามระเบียบวาระ ผมไปขาม

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุไป เดี๋ยวคอยยอนกลับมา ขออนุญาตตอเนื่องตรงนี้ไปกอน 

ขออภัยดวยครับ พอไประเบยีบวาระที่ ๑ แลวผมขามไประเบียบวาระที่ ๓ มาหารือกนัเลย ในสวนนี ้

ผมขออนุญาตถามกอนตกลงวารายชื่อ สสร. เราคงไวใชไหมครับ ทีนี้เร่ืองที่จดเพิ่มเตมิพวกเราจดทนั 

นะครับ เดี๋ยวคอย ๆ หารือไปทีละประเดน็  

ทีนี้อีกอันหนึง่นะครับ รายมาตราที่ถกูตัด ผม List ออกมาที่สําคัญ ๆ ก็คือองคกรแกวิกฤติ

ในกรณีเขาหาวิธีทีจ่ะปองกนัการปฏิวัติฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง มาตรา ๖๘ วรรคสอง แลวก็ถกูตัดออกไป ตรงนี้

เราอาจจะ ทีเ่ห็นวาเปนจุดแข็งวาเราตัดออกไปแลวใชไหมครับ ทีนี้มนัมีอีกอนัหนึ่งตามมาทนัทนีะครับ  

คือเร่ืองพุทธศาสนา อีก ๓ มาตราก็ถกูตัดออกไป แตวาไปปรากฏในอกีแหงหนึง่ ซึ่งเปนการประชุมเกือบ 

ในวนัสุดทาย เขาใจวาวันที่ ๒๙ มิถนุายนนะครับ อันนี้กน็าจะตองบันทึกไวใชไหมครับ ไมทราบวาควร

หรือไมควรบันทึกอยางไร ขอไลเลยนะครับ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ศาสนาพทุธ ๓ มาตรา  เร่ืองสภาเดียว 

มาตรา ๘๘ ใชไหมครับ เร่ืองเพศสภาพ ซึง่ผมไมแนใจวามีเร่ืองอืน่อีกหรือไม เทาที่ List ออกมาอยางนอย 

๔ เร่ืองแลว แลวก็เร่ืองอยางที่ทานคณิตไดกลาวถึงนะครบั ซึ่งคงจะตองไประบุในมาตราตาง ๆ อยูแลววา 

เร่ืองอธิบดี เร่ืองอะไรตาง ๆ ตองไปอางอิงถึงรายงานการประชุม สสร. หรือรายงานการประชุมของชุดอื่น ๆ  

ของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและอนกุรรมาธิการ ทัง้ ๓ กรอบอยูแลวนะครับ ทนีี้ประเด็นปญหา 

ที่หารือ ก็คือวารายมาตราทีถู่กตัด คร้ังที่แลวมี อยางเชน เร่ืองอัยการ ไมใสเขามา นี่อัยการใสเขามาแลว 

อยูในรัฐธรรมนูญ เดิมมีคนเสนอแลวเขากไ็มบันทกึนะครับ แปลกครับ เมื่อ ๑๐ ปที่แลว เร่ืองพุทธศาสนา 

ก็มีคนเสนอ แตก็ถูกตัดออก แตก็ไมบันทึก ทั้ง ๆ ทีม่ีประเด็นเรื่องพทุธศาสนาตั้งแตเมือ่ ๑๐ ปที่แลว อันนี ้

รายงานนี้บนัทึกไมครบ ทีนีข้องเรานี่เราควรจะบันทึกหรอืไมบันทึกอยางไรครับ  

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ขออนุญาตนะคะ ทานประธาน คือเนื่องจากในเรื่องพุทธศาสนา 

ในวนัที่แปรญตัติวันรองสุดทาย สสร. หลายทานทาํงานดีมาก ทําการบานมากอน แลวก็มีคําพูดดี ๆ มี

หลักการและเหตุผลที่ดี ซึง่เรานาจะเอามาใสในภาคผนวกได แลวกเ็ร่ืองการแปรรูป ซึ่งอาจารยเจมิศักดิ์ 

ก็พูดไดดี แลวทานอรัญก็ขอใหโคดคําของอาจารยเจมิศักดิ์ตรงนั้นมาเก็บไว ซึง่นาจะเอามาอยูในภาคผนวก 

ของอันนี้ได เพราะวามนัจะชวยขยายความขางหนาของเรา แลวกม็ีในมาตรา ๓๐ เร่ืองเพศสภาพนี่คะ ก็มี

พูดกันเยอะ ซึง่เขาก็ตองการโคดคําที่เปนทางงานทางวิชาการ ซึ่งคุณหมอชูชัยกับทานสวงิพูดไวก็ดี แลวก็มี

อีกมาตราหนึง่ ซึ่งคอนขางดี ก็คือมาตรา ๑๙๐ ซึง่ก็คุยกนัเยอะ แลวกม็ีการคุยนอกรอบดวย แตทนีีเ้ราจะ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นาํพร ๑/๔ 

วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐  

 

เอาโคดขอมูลจากที่เขาคุยนอกรอบกอนทีจ่ะมาใสในนี้เอามาดวยไหมคะ เพราะวาในการคุยนอกรอบก็มี

เนื้อหาเยอะอยูเหมือนกนั  

  ประธาน  :  หมายถงึเรื่องทีถู่กตัดใชไหมครับ หรือวาเรื่องบันทึกเจตนารมณ  

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  อันนี้เร่ืองที่เติม  

ประธาน  :  ถาเติมเราขอเตมิในมาตรานัน้ไดไหมครับ เพราะวาเราอาจจะยังไมสมบรูณ 

เราก็เติมเขาไปอีก  

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  โอ.เค. ไมแนใจวาที่อาจารยคมสัน เอาไปดู Review ให  

อาจจะเติมมาใหแลว แตทนีีถ้าหากวาเราเจอในรายงานการประชุมวันหลัง ๆ ซึ่งมันจะอยูในวันที่ ๓๐ 

มาตรา ๑๙๐ ถามีชวงที่ สสร. แตละทานคุยในที่ประชุมไวดี ๆ เราอาจจะโคดอันนัน้มาไวเปนภาคผนวก 

วาเปนมาตรานั้น เปนภาคผนวกเสริมมาตรานั้นอกีทหีนึง่  

  ประธาน  :  ขออนุญาตเอาใหชัดนะครับ คอืถาอันไหนทีด่ี ๆ แลวก็สมควรบันทกึไวเปน

เจตนารมณ เราแทรกเขาไปในมาตราเลย ทีนี้ตรงที่เปนภาคผนวก คือสวนที่ถูกตัดเทานั้น ไดไหมครับ  

เพราะวาในสวนที่จะเติมนีเ่ดี๋ยวเราสามารถเติมไดอีก แลวก็ไลหมวดทั้งหมดเลย ซึ่งคงจะตองประชมุ

ประมาณวนัศกุรหนา ผมเขาใจวาวนัพุธจะทนัหรือไมทนั เดี๋ยวเราตกลงกนันะครับ จะเริ่มวนัไหน อยางไร  

ตกลงเราเห็นดวยหรือเปลาครับวา มาตราที่ถกูตัดออก เราจะพยายามมาใส แตผมกลัวจะไมครบ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือสมมุติถาเผื่อเกิดมาตราที่ถกูตัดออก เอามาใสนี่ผมวาดี  

เพราะไมอยางนั้นมนัก็ลืมไปเลย เพราะวาในรัฐธรรมนูญไมมีใชไหมครับ แตวามนัก็เปนประเด็นตรงที่วา 

จะครบหรือไม ทนีี้ตรงนี้คุณไกอาจจะชวยได เพราะคุณไกจะเขาประชมุทุกครั้งใชไหมครับ แทบจะเกือบ 

ทุกครั้งนอง ๆ นักวชิาการ อาจจะตองประสานงานกับทางพี่ไกเขาวามาตราที่ถกูตัดมีอะไรบาง เพราะวา 

บางทีเราอาจจะไมรูครบทุกประเด็น โดยเฉพาะเรื่องประชุมแบบไมเปนทางการนีน่ะครับ เพราะทางคุณไก

เขาเขาประจํา  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ประโภชฌ  สภาวสุ  อนุกรรมาธิการนะครับ ถาเราถือเอาสวน

ของรางรัฐธรรมนูญที่ไปขอความคิดเห็นจากประชาชนเปนหลกั เราจะไมมีตกประเดน็เลยครับ ถาเราคิดวา 

เราจะเอาตรงนั้นเปนหลัก แตถาเราจะเอาที่เขาอภิปรายไปทางโนนททีางนี้มา นีก่็อีกเรื่องหนึ่ง แตผม

อยากจะใหเขาเอาเรื่องของประชาชนเปนหลัก เพราะวาประชาชนไดรับการถาม แลวก็เสนอความคิดเห็น 

มาจากทกุจังหวัด แลวก็มวีซีีดีประกอบ ทนีี้วีซีดีเขาจะพดูไปในทางที่ด ีวีซีดีไมไดจัดทําทางไมดี พอจะทํา 

แตทางที่ดีประชาชนเขาจะมองภาพ คือดวยความที่เขาใจมีความรูไมมากนกัเกีย่วกับเร่ืององคกรอิสระก็ดี  

เร่ืองของศาลก็ดี หรือสิทธิมนุษยชนก็ด ีกจ็ะมองภาพวามันนาที่จะดีกจ็ะลงความเหน็ไปวาเหน็ดวย เห็นดวย 

เสียสวนใหญ ทีนีพ้อถูกตัดไปออกไปก็จะงงวา เอะ ทาํไมเห็นดวย แลวถึงหายไปกจ็ะมาหาคําตอบไดในนี ้



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นาํพร ๑/๕ 

วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐  

 

แตถาเกิดวาประชาชนไมเหน็จากแบบสอบถามนั้นนะครับ ก็จะนึกไมออก เพราะไมไดติดตามการประชุม 

อยางกับทีเ่ราทําอยู เพราะฉะนัน้เขาก็จะนกึไมออก นอกจากวาจะไปไดฟงจากทางหนงัสือพมิพหรือวิทยุ

บาง แตก็มีไมมาก ผมวาถาเราดปูระเด็นจากตัวรางที่เสนอความคิดเหน็จากประชาชน วาอนัไหนตกหลนไป

แลวเอามาใสก็นาจะเพียงพอครับ  

 

 

                                                                                                                                                 - ๒/๑ 
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  ประธาน  :  ผมขออนุญาตถามเพิม่เติม ผมเหน็ดวยกับเหตุผลของทานประโภชฌ เพราะวา

เราจะแสดงออกถึงกับประชาชนดวยวา รางที่ประชาชนเสนอแลวถูกตัดออกมันนาจะตองมีบนัทกึเอาไว 

ทีนี้ผมเขาใจวาในภาคผนวก ๑ เราเอามาแค ๓๐ หนา ทีนี้ตัง้แตหนา ๓๑ ไปจนจบ มันเปนมาตราตาง ๆ  

ที่เปนตารางมาตราที่เสนอโดยชุดของคณะกรรมาธกิารประสานการมสีวนรวม และประชามติ ใชไหมครับ 

ชุดของอาจารยเจิมศักดิ์ ตวัภาคผนวกในสวนที่เปนจดหมายหายไป มีหายไปอันหนึ่ง มีจดหมายดวย 

คณะกรรมาธกิารประสานการมีสวนรวมนะครับ แลวหลงัจากนัน้มีตัวเลขมาตราออกมาดวย แลวเรา List 

ไดไหม เช็คไดไหมวาอันไหนถูกตัดออกไป ถาอันไหนถูกตัดเราก็ Close ขอความลงมา ตรงนี้ผมเขาใจวาจะ

ตรงกันใชไหมครับ ไมรูเอามาหรือเปลา ชดุที่เราประชุมเมื่อครั้งที่แลว มันมีตัวเลขมาตราอยู มีมาตราตาง ๆ 

ที่เสนอมาจากชุดของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ มันมีอยู จะเอามาเทียบไดครับ เพราะฉะนัน้เหมือนกับวา 

เปนการฟงประชาชนมาดวย พอนึกออกไหมครับ ถานกึไมออกไปเอาเอกสารนัน้มา ตรงนี้นาจะดนีะครับ  

แตนี้หายไปหนาหนึง่ ซึง่จาํได ที่ใหไปหายไป ๑ หนา หายในสวนที่เปนกระดาษครุฑ หายไป ก็คือตองมา

แทรกกอนหนา ๒๖๖ หายไปหนาหนึง่จําไดหรือเปลา วนันัน้ใหตนฉบบัไป โอ.เค. นะครับ เพราะฉะนัน้ 

เราเหน็ดวยใชไหมครับ วาควรจะตองใส เสร็จแลวเดี๋ยวมีการกลัน่กรองอีกนาจะคอนขางสมบูรณ ซึ่งผมก ็

ไมทราบวาจะทําอยางไร ถามีคนบอกวา ไมสมบูรณก็คงตองไปในชั้นในการพิจารณาตอไปแลวกันนะครับ

เพราะฉะนัน้เห็นดวยนะครับวาใหใสไวดวยนะครับ ซึ่งอันนี้จะตองขอความกรุณาจากทานดวย เพราะวา 

เรามีขอมูลไมครบ พวกนอง ๆ ไมใชกรรมาธิการหรือไมใชที่ปรึกษา ไมไดเอกสารเยอะมาก พอตรวจสอบ 

ไดไหมครับ 

  นางโสมสุดา ลียะวณิช  :  ไมเปนไร เดี๋ยวก็ไปเอาของอาจารยคมสนัตอ ถาอาจารยคมสัน

ไมทําหายเสียกอน ซึง่เอกสารครึ่งหนึ่งของอาจารยคมสนัก็อยูที่ดิฉันนีแ่หละ ถาบางอยางก็คงพอคนกันได 

เพราะอยูที่ดิฉันพอม ี

  ประธาน  :  ถาเหลือบากวาแรงจริง ๆ ผมก็ตองวิง่ไปหาอาจารยสมคิดหรือไมก็วิ่งไปหา 

ลูกศิษยทีเ่ปนเจาหนาที่ในกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ผมมีลูกศิษยอยูในนัน้ เขาก็ยินดีจะชวย แตวา 

ไมพรอมจะวิง่เขาไป โอ.เค. นะครับ มีประเด็นอะไรอีก ตรงนี้มีเร่ืองหารืออีกเรื่องหนึ่งก็คือ แลวในภาคผนวก

เราจะรับปากกับที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญหรือเปลาวา เราจะม ีList ของจดหมายเหตุ ซึง่เปนเรื่อง 

ที่นาเปนหวง เพราะจดหมายเหตุผมเรียนอยางนี้ครับ ถาไมสงเขาทํางานไมเสร็จ ซึ่งไมควรจะรับปาก 

เพราะวาเรารับปากในสิง่ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมของคณะอนุกรรมาธิการเปนเรื่องที่อันตรายอยางยิ่ง

ครับ ไมใสไดไหมครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต อนุกรรมาธิการ คือผมยังเหน็วามันนอก

งานของเรา เราก็ไมควรรับมานะครับ  
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  ประธาน  :  เราสามารถบอกไดใชไหมครับวา คณะอนุกรรมาธิการจัดทาํฐานขอมูล 

และเผยแพร เขาจะไปทํางาน ซึง่ตองเปนไปตาม TOR ซึ่งจะเสร็จในภายหลงั ซึง่ผมกาํลังขอขอมูลจะได

ประมาณวนัจนัทร อันนั้นคงจะใสไดบรรทัดเดียว ซึง่นาจะตองใสไวในคําถามชวยแจกใหทกุทานดวยครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตอาจารยสมเกียรติครับ เร่ืองคํานาํผมจําไดเหมือนกนั

กับวาอนุกรอบ ๑ ทานอนุรักษ เคยฝากสงมาสกัเปน Draft คํานําตามที่เขาเคยเสนอมา แตวาเราอาจจะเอา

มาดูเปน Idea ไมทราบวายังอยูกับใครครับ 

  นางภิรมณ เจริญรุง   :  เดี๋ยวจะไปเช็คใหคะ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ลองเช็คดู เพื่อจะไดเปน Idea นะครับ 

  ประธาน  :  ทานอนุรักษ ทานเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ อันนีท้านอนุรักษ ปกติผมไมเคย 

เห็นเอกสารนี้ ทานเปนผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาหรือครับ ทนีี้สรุปแลวนะครับ เราคงเห็นดวยนะครบัวา  

List ของจดหมายเหตุขอไมใสนะครับ ถาใสแลวจะเปนปญหามากนะครับ ทีนี้เร่ืองคํานาํเดี๋ยวพอไดมาเรา

คอยมาดูอีกครั้งหนึ่งไดไหมครับ ผมขออนุญาตยอนกลบัมาระเบียบวาระที ่๒ เมื่อกีบ้ังเอิญขามไปจริง ๆ  

ก็คือการรับรองบันทึกการประชุม 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  กอนระเบียบวาระที่ ๒ ผมขอสอบถามเพิ่มเตมิอีกนิดหนึง่นะครับ 

เมื่อเชาผมฟงดูวาคนที่จะไปดูขาดอยูก็คือ หมวด ๘ หมวด ๙ หมวด ๑๔ หมวด ๑๕ และบทเฉพาะกาล  

๕ จุด หลังจากที่ผมออกจากหองประชุมตอนเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา แลวมีใครรับไปดูเพิ่มเติมมีไหมครับ   

  ประธาน  :  หมวด ๘ หมวด ๙ บทเฉพาะกาล ก็ทานอภชิัย หมวด ๑๔ หมวด ๑๕  

ดูเหมือนวาทานทวิชาจะไปใหในทีมวชิาการ ซึ่งเปนทนายความประมาณ ๒๐ กวาทานชวยดู  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  กอนที่ผมออกไป ผมไปขอรองทานใหทานชวยดูให  

แตทานก็เอาแค ๒ อัน แตบทเฉพาะกาลทานไมเอา 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ จะเปนทานทวชิารับไป แตวาทานบอกวาจะไปให 

ทีมทนายความ ๒๐ กวาทานในคณะอนุกรรมาธิการกฎหมายชวยดูให เทากับวาทีเ่ปนปญหาจะกลายเปน 

บทเฉพาะกาล ซึ่งเหมือนกับไมมีเจาภาพ เดี๋ยวเราทบทวนตัวเองนะครบั ไดครับ ผมขออนุญาตยอนกลับมา

ที่ระเบียบวาระที่ ๒ กอน  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุ บันทึกการประชุมคณะอนกุรรมาธิการบนัทกึ 

เจตนารมณ (ในคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม) 

คร้ังที่ ๑๘/๒๕๕๐ วันจนัทรที่ ๒ กรกฎาคม หนาแรกนะครับ เปนรายนามอนุกรรมาธิการผูมาประชุม และ 

ผูไมมาประชุม ลาการประชมุ ๒ ทานนะครับ ผูเขารวมประชุมนะครับ ตอไปหนา ๒ ระเบียบวาระที่ ๑  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นวพร ๒/๓ 

วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

เร่ืองที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุมก็คง ไมมีอะไร นะครับ เปนเรื่องการจัดนิทรรศการและสัมมนาเชิงวิชาการ

นะครับ ไดจัดไปแลวเปนไปดวยดีนะครับ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุ ไมมีการแกไข  

ระเบียบวาระที่ ๓ ก็จะเปนพิจารณารางบันทกึเจตนารมณรายมาตรา ตั้งแตหมวด ๓ สวนที่ ๑๐ มาตรา ๕๘ 

ไปเร่ือย มาตรา ๕๘ หนา ๒ หนา ๓  มาตรา ๕๙  หนา ๓ หนา ๔  ทนีี้หนา ๕ มาตรา ๖๐ เหมือนมพีิมพผิด

คําวา สิทธิ์ ดูเหมือนพิมพผิด โอ.เค.นะครบั มีแกคําผิดดวย คําวา สิทธิ์ หนา ๕ บรรทัดที่ ๑ หนา ๖  

มาตรา ๖๐ มถีึงหนา ๗ เปนอยางนี้นะครบั แลวก็มาตรา ๖๑ ทีห่นา ๗  ถงึหนา ๘ และหนา ๙  และหนา ๙ 

ก็จะเริ่มสวนที ่๑๑ เสรีภาพในการชมุนุม และการสมาคมมาตรา ๖๒ หนา ๑๐ มาตรา ๖๓ จนถึงหนา ๑๑ 

มาตรา ๖๓ หนา ๑๐ หนา ๑๑ หนา ๑๑ ตอที่มาตรา ๖๔  ไปจนถึงหนา ๑๒ หนา ๑๒  ก็จะเริ่มสวนตอไป

สวนที่ ๑๒ สิทธิชุมชนแตอันนี้ไมไดลอมกรอบ ไปลอมกรอบใหดวยไดไหมครับที่มาตรา ๖๕ ไมมีกรอบ

ส่ีเหลี่ยม หนา ๑๓ เปนสวนตอเนื่อง มาจนถงึหนา ๑๔ สําหรับมาตรา ๖๕ ตอไปหนา ๑๔ คือมาตรา ๖๖  

ซึ่งจะยาว มาตรานี้จะยาวเลยนะครับ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ ไปจนถงึหนา ๑๘  เสร็จแลว 

หนา ๑๘ ก็จะเปนสวนที่ ๑๓ ตอมาสิทธิพทิักษรัฐธรรมนญูนะครับ เปนมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๗ กจ็ะไป 

จนถงึหนา ๒๐  แลวก็มาตรา ๖๘ ขอความทีเ่ราพิจารณา ๖๑ วรรคสองหายไปแลว มาตรา ๖๘ ก็จะสั้น ๆ 

อยูในหนา ๒๐ จริง ๆ เปนมาตราที่สําคัญมาตราหนึ่งนะครับ ตอไปหมวด ๔ หนาที่ของปวงชนชาวไทย 

ก็เร่ิมที่มาตรา ๖๙ ในหนา ๒๐ มาตรา ๗๐ ในหนา ๒๑ ผมขอไปเร็วหนอย มาตรา ๗๑ ในหนา ๒๒ และ 

หนา ๒๓ หนา ๒๔ ในหนา ๒๔ ก็จะเร่ิมมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓  แลวก็มาตรา ๗๓ จะมเีนื้อหาที่

คอนขางยาวเลย ถกูหรือเปลา บนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ เขาใจวามีขอผิดพลาดในหนา ๒๖ มติ 

ที่ประชุมไมไดเนนตวัเขมเลยมองไมเห็นชวยเนนตวัเขมมติที่ประชุมนะครับ แลวพอมาถงึหนา ๒๗ อีก  

ก็งงอกีชวยดนูะครับ ตรงทาย ๆ มีปญหา 

  นางภิรมพ เจริญรุง  :  คือวาเวลาที่เราทําเราจะทาํเปน ๓ ข้ันตอน คือ ๑.รางเดิมทีน่องเขา

เสนอมา ๒. ทีป่ระชุมก็มีมตพิิจารณาแกไขอยางไร เรากจ็ะใสเสนหรือวาใสขอความที่ตัด แลวครั้งที่ ๓  

ก็จะบอกวาใหบันทกึเจตนารมณดังนี้กจ็ะไมมีเสนขีดอะไรแลวก็จะเปนตัวเปลา ๆ เลยเปนตัวสุดทาย  

เปน Final คะ  

  ประธาน  :  มติที่ประชุม ๒ หน ในหนา ๒๖ กับหนา ๒๗ นะครับ แลวมีขีดเสนดวย มีมต ิ

ที่ประชุมแบบไมขีดเสน แลวก็ขีดเสนดวย โอ.เค. ครับ ที่ถกูตองที่สุด ก็คอื หลงัสุดคือหนา ๒๗ โอ.เค. ครับ 

พอยาวอีกกเ็ลยเริ่มงงแลวครับ ตกลงตรงนีไ้มแก ตกลงเขามีมาตราที่ไมไดลอมกรอบ แลวก็ทีพ่ิมพผิด 

คําวา สิทธิ แก ๒ หนไมทราบวาแลวก็หนา ๒๘ ก็เปนระเบียบวาระที ่๔ ไมทราบวาจะมีใหแกไขสวนอืน่ 

อีกหรือไมครับ  

(ไมมีอนุกรรมาธิการขอแกไข) 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นวพร ๒/๔ 

วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ประธาน   :  ถาไมมี ขออนญุาตวาใหมีการแกไขตามทีไ่ดพิจารณาแลวนะครับ 

ขอบพระคุณครับ กลับมาที่ระเบียบวาระที่ ๓  ผมจะขออนุญาตหารือนะครับวา เราจะทํางานกนัตอไป

อยางไรครับ เพราะวาที่ประชุมกรรมาธกิารมีการตั้งทีมไปศึกษาแลว แลวก็จะไมเอากลับเขาที่ประชุม

กรรมาธิการอีก ตามความเห็นของทานประโภชฌในทีป่ระชุมกรรมาธิการก็คือ เราจะตองมาพิจารณาเรื่อง 

ที่เหลือใหเสร็จ เพื่อจะนาํเสนอตอไป เพราะวาที่ประชุมไดอนุมัติในหลกัการแลว เมื่อพิจารณาเสร็จจาก 

ในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณแลว ก็ใหทําเอกสารตาง ๆ ดําเนนิการไปตามขัน้ตอน

เสนอตอที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตอไปไดเลยครับ ตอไปขอเชิญ 

ทานประโภชฌครับ 

 

 

                     - ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นาํพร ๓/๑ 

วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐  

 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เทาที่ฟงดูก็มเีนื้องานอยู ๒ เร่ืองสําคัญใหญ ๆ ก็คือเร่ือง 

ที่ตัดออกไป แลวเราจะตองนําเขามาใสในภาคผนวก ตรงนี้ก็ตองใชเวลานานหลายมาตราอยูเหมอืนกนั  

แลวก็ในสวนที่จะตองมีการแปรญัตติเขามาในสวนนี้ ซึง่ผมกห็นกัใจสําหรับบางทานที่เอาไปใหนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัดูนะครับ ก็กลวัวาจะออกมาเละ ออกมาแลวก็จะไมถึงสาระ แตอยางไรเราก็คงจะตอง

เสียเวลาพิจารณาอยูไมใชนอยเหมือนกนัใชไหมครับ ในสวนนี้ก็คงจะใชเวลาวันพุธหนา ทานประธาน 

ไมสะดวกก็เปนวนัจันทรกับวันศุกรหรือจะเปนวนัไหนครับ  

  ประธาน  :  คือสัปดาหหนาเราจะประชุมกันวนัจนัทร วนัพุธ วนัศุกร เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  

ทีนีถ้าวันพุธจาํเปนตองประชุมจะ ถาครบองคประชุมจะขออนุญาตใหทานวัชรินทรเปนประธาน  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ผมไปสุราษฎรธาน ีผมอยากหารือทานอาจารย

สมเกียรติวา คือเขาแน ๆ หรือวาตองเอาวนัที ่๖ สิงหาคม  

  ประธาน  :  ใชครับ อันนี้แนนอนแลวครับ แลวเอกสารเราตองพรอม เสนอไปกอนวันที่ ๓ 

สิงหาคม วันที ่๓ นี้ฉุกเฉนิแลวครับ เจาหนาที่นัง่ไมติดแลว เพราะตองสงลวงหนาไปที่สภารางรัฐธรรมนูญ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ที่เราใหวิสามัญเขาไปดู เรามี Date line ไหมวา

ประมาณวนัทีเ่ทาไร วันพุธใชไหม  

  ประธาน  :  ใหสงกลับมาภายในวันพุธครบัผม ก็คือเราตองพิจารณาวันพฤหัสบดี วันศุกร  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ตองเอาวันเสาร วนัอาทิตยแลวกระมังสงสยัสักวนัหนึ่ง 

ไปอีกรอบหนึง่ คือผมเกรงวามันจะ Feedback มาอยางไรก็ยังไมรูเหมอืนกนั ทานอภิชัยทานบอกวา 

ทานคงไมแตะเทาไร เทาทีฟ่งทานนะทานก็จะอาน ๆ แตวาทานก็จะ Comment นดิ ๆ แตบางทานอาจจะ 

Comment เยอะอยางนี ้

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตหารือกอนเลยไดไหมครับ วันจันทรที่ ๒๓ กรกฎาคม มีอะไร 

ใหทาํไหมครับ เพราะวาของเราตองไปทําเต็มไปหมดเลยตามมาตราตาง ๆ ๓๐๙ มาตรา ขอความเห็น 

คณะนักวชิาการดวย คุณคดิวาวนัจนัทรจะมีอะไรหรือไม หวัหนาคณะทั้ง ๒ คน เชญิครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตครับ ถาเผื่อเกิดนอง ๆ กอนถงึวนัพุธระหวางที่รอ 

เขาตรวจแกไข ระหวางนีน้อง ๆ มเีวลาที่จะไปดูในประเด็นที่เราจะเสรมิเติมเขาไปวา แตละประเด็นนีน่ะครับ  

เมื่อสักครูนี้ที่อาจารยสมเกียรติเพิ่งแนะไปชวงตนนะครบัวาเราจะเติมตรงไหนบาง แลวก็ทีเ่ขา Comment 

เอาไววาประเด็นสําคัญ ๆ ไดมีการแปรญัตติแลวก็สรุปเปนอยางไร เมือ่ไรในการประชุมคร้ังไหน ตรงนัน้

อาจจะถามทางคุณไกนะครบั เพื่อจะไดเร็วขึ้นระหวาง ๒ วนั ๓ วนันีน้ะครับ คือวนัจันทร วนัอังคาร อาจจะ 

ทําไดในสวนนัน้ เพื่อชวยยนระยะเวลาครับผม  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นาํพร ๓/๒ 

วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐  

 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ในที่ประชุมเขาจะใหเราไปตองไป Refer รายงาน 

การประชุมไหม คือเราก็ไมไดรับปากใชไหม เมื่อเชาทีเ่ราจะไปโคดวาที่ประชุมวามาตรานี้มีการอภิปราย 

วันไหน คือใหบันทกึวาจากรายงานการประชุมวนัทีเ่ทาไร  

  ประธาน  :  อันนีพ้อใสไดครับ จากการหารือคณะนักวิชาการบอกวาพอใสได กําลังใสอยู

ดวยครับ กาํลงัทาํอยูเลยครบั  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถาอยางนัน้ก ็โอ.เค. ครับ  

  ประธาน  :  เพราะถาไมใสจะนาหวงมาก  

นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถาไมใสก็ทําไมได ถาใหใสเขาก็ทาํไดก็มีขอมูลอยูแลว 

ถาทาํก็ไดในชวงวันเสาร วนัอาทิตยนี้กอนถึงวนัพุธ กอนที่จะฟงจากเขารายงาน อันนี้ก็ไปปรับปรุงวา 

มาตราไหน กค็งตอจากหมายเหตุใชไหม ตองหมายเหต ุ๑ ๒ ๓ จากรายงานการประชุมวนัทีเ่ทาไร คือ 

ใหเหมือน ๆ กนัหนอยนะคําวา รายงานการประชุม ใหเหมือน ๆ กัน บนัทกึรายงานการประชุม พิเศษ  

หรือเปลา  

  ประธาน  :  เขามีชื่ออยูที่ปกอยูแลวครับ ถาเปนวันจันทร ไมมีคําวา เปนพิเศษ ถาไมใช 

วันจนัทร จะมคีําวา (เปนพิเศษ) มีอยูแลวครับ ตรงปกรายงานการประชุม 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  แลวตรงทีว่า ณ เอาหรือเปลา ณ ตกึรัฐสภา ตองไหม  

  ประธาน  :  ผมวาไมตองครบั  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  หารือทานจะตองใสไหมทีว่าวนัที ่เดือน ป โอ.เค. 

สถานที่ตองไหม  

  ประธาน  :  คือเมื่อเชาที่ขอครั้งที่ และวันที่ สวนชื่อมนัมีอยูแลวครับ วาตองใสคําวา  

เปนพเิศษ หรือไม มีอยูแลวครับ มีอยูในชือ่ครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือใหมนั Format เหมือนกนัเปะเลย ไมตองมารื้ออีก 

ก็ตกลงกนัใหตรงกัน  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ฝากดูดวยนะครับ เพราะกลวัจะโคดออกไปผิด เพราะพวกเรา

จะมาดทูุกอันคงไมมีเวลา ทนีี้วาถาปลอยใหนองทาํ แลวเกิดมันมีผิดสกัอันหนึง่นีม่ันก็จะผิดตอไปเลยนะ 

มันจะกลับมาแกไขไมไดแลว พอผานสภาก็จะผิดไปชั่วลกูชั่วหลานเลยใชไหมครับ  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ตองขอสภาละ ฝายเลขานกุารชวยตรวจใหนองเขาไดไหมครับ  

เชิญคุณภิรมยครับ  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  คือวาตอนนีน้ะคะ ตัว Draft แรกของเราที่เสร็จออกมา ก็เร่ิมมีคน 

ที่จะมาขอกันแลว เอาไปทําโนนทาํนี่บอกวาจะไปทําในคณะของตัวเองอะไรอยางนี ้อยางเชน จะเอา 
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เจตนารมณไปดูสิวามาตราไหนมนัจะตองออกกฎหมายอะไรบางในคณะอนุกรรมาธิการที่เขาจะออก

กฎหมายลูกนะคะ เขาก็จะมาขอเราไปทั้งเลมแลว ทีนี้เทาที่ไดคุยกับอาจารยสมเกียรตินะคะวา ตวันี้เปน 

ตัวแรกที่เรายงัมีการปรับปรุง ก็เลยบอกวาอยูระหวางการพิจารณา เพราะเรายงัไมเขา สสร. เลยนะคะ  

ก็เลยกนัตรงนีไ้วประเด็นหนึง่  แลวทนีี้ก็จะหารือที่ประชุมวาตัวตนฉบับนี่คะ ดิฉันจะทาํที ่Stamp ความจริง

จะใหนองพิมพไปทุกแผนเลย เพราะเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญบนัทึกเจตนารมณ เอกสารของเรากาํกับ

ทุกหนา คือถาจะเอาเปลีย่นไปแกไขไปลอกก็จะลําบากหนอย  

  ประธาน  :  ทาํไมไมทําเปนทายกระดาษ เราทําไปแลว จริง ๆ มนัตองมีปรากฏ ทีนีห้ายไป

ไหนก็ไมรูตัว ที่เปนขอความทายกระดาษ ไมอยางนั้นตอง Stamp แลว โอ.เค. ครับ  

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ถามนัลําบาก ดิฉันจะไปทําที่ Stamp มา แลวจะประทับตนฉบับ  

แลวเวลาที่เราสงเขา สสร. เราก็ซีร็อกซใชไหมคะ มันก็จะปรากฏในตัวทกุฉบับวามันเปนของคณะเรา  

คือกํากับไวทกุหนาของมันคะ  

  ประธาน  :  รายงานการวิจยัที่เขาทํากนัมหีวักระดาษ มทีายกระดาษทาํเปนหวักระดาษ 

ทายกระดาษดีกวา เปน Header ก็ได Footer ก็ได นาจะเปนทายกระดาษเปน Footer มากกวา 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  แตเวลาสําเนามันหลุดได คือมันหลุดหนาหลุดหลังได แตถาซ้ํา

ผาเขาไปใน Font นี ่

  ประธาน  :  ธรรมเนียมปฏิบตัิสามารถ Stamp เขาไปหรอืเปลาครบั ถาอยางนัน้กท็าํเปน 

ตรายาง แตตอง Stamp ทุกแผนเลยนะครับ คือจะเขา สสร.  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ทาํลายหยดน้าํมนั Print ออกมามันออกมาเลย แลวแตครับ  

  ประธาน  :  เปนพืน้หลงัใชไหมครับ ในคอมพิวเตอรไดไหม  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานก็ทําในคอมพวิเตอรนั่นแหละ แลวเราก็เฟสสีได  

เลือกสีไดเลย แลวเราก็ Print out ออกมาเปนอยางนั้นเลย ทาํไดครับ สบายมาก  

  ประธาน  :  จะมีฉากหลงัมอีะไรของมันอยู ทาํเปน Screen ขางหลงั โอ.เค. เอาตามนั้น 

เพราะฉะนัน้ทีห่ารือเมื่อสักครู ประเด็นก็คอืวาถามีคนมาขอ เนื่องจากวาเรายังพิจารณาไมเสร็จนีน่ะครับ  

เพราะฉะนัน้ถาจะใหนาจะเปนหลงัวนัที่ ๖ สิงหาคมไปแลว เพราะขณะนี้กย็ังไมเสร็จเลยครับ เราไมอยากให

หลุดออกไป ถาผิดพวกเรากแ็ย อยากใหทีป่ระชุมชวยกนัดู จะไดชวยกันรับผิดชอบ จริง ๆ แลวก็เปนอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมาธกิารก็ตองใหคณะกรรมาธิการเปนผูพิจารณาตองผานการพิจารณากอน เราก็ตกลง

กันไวตามนี้ครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ใหโยนลูกแบบเมื่อเชานีน้ะรับรองไมมีใครดูให แบบ

พื้นที่ใหญเหน็ไหมอาจารยเราไปไมเหน็มี Feedback เลย  
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  ประธาน  :  ทนีี้เราเคยตกลงกันไวนะครับวา การที่ประชุม สสร. ขอใหบันทกึในที่ตาง ๆ  

ไมทราบวายงัมีอะไรหลงเหลืออีกหรือเปลาครับ หรือวาเราพิจารณาหมดแลว เราตอง List ทัง้หมดแลวมา 

พิจารณาของเราเองอีกครั้งหนึ่งหรือเปลาครับ คณะนักวชิาการไมรูวาเรื่องนี้ครับ เร่ืองที่ขอใหบนัทกึหลงั 

การโหวต แลวก็ถามเีหตุการณใหบันทึกอะไรตาง ๆ ตกลงวาเราจะตองเอามาพิจารณาดวยหรือเปลาครับ  

เทาที่ดูเปนอยางไรบางครับ  

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ครับ หลังจากที่ไดชวเลขมาครับ ตั้งแตสามพรานนะครับ ก็จะ

พิจารณาไปพรอมกันหมดแลวครับ สวนกอนสามพรานก็อาจจะตองเอามาเขาอีกรอบหนึง่ครับ  

  ประธาน  :  ทนีี้เอามาจะเอามาวนัไหนละครับ คือจะหารือวาวนัจันทรนี่จะตองประชมุไหม 

ดูเหมือนวาแนวโนมนี่ไมตอง พวกคุณก็ตองทาํงานอยู ถาอยางนัน้จะขออยางนี้เลยไดไหมครับ ถาเราไดยืน

แนวโนมแลวนีเ่ราไปทํางานหนกัในชวงปลายสัปดาหทเีดียวดีกวา แลวไปทํางานใหเต็มที่ เพราะฉะนัน้ 

จะของดประชมุวันจนัทรที่ ๒๓ กรกฎาคม ไดไหมครับ งดประชุมนะครับ เสร็จแลวเนื่องจากวาตองไป

ควบแนนชวงทาย ๆ นี่นะครับ มีจังหวัดสรุาษฎรธาน ีซึง่หลายทานไปใชไหมครับ คือถาจะประชมุนี่ผมจะ 

ขออนุญาตประชุมชวงเยน็ ๆ แตวาไมรูจะครบองคประชุมหรือไม -------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                                                  - ๔/๑ 
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ถาอยางนั้นขอไลเลย เพราะเรามีเวลาเหลือนอย เขาจะสงขอมูลตาง ๆ เราขอวันพุธใชไหมครับ เพราะฉะนัน้

ตอนเย็นนาจะพอประชุมได ถาสามารถทําได เพราะฉะนัน้ถาจะประชมุสัก เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกาอยางนี ้

ไดหรือไมครับ ขออนุญาตนดัประชุมนะครับ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ทีนี้ตอไป 

วันพฤหัสบดีตัวผมไมคอยสะดวกเลย ถาจะประชุมกนัไดผมก็ไปยกเลกินัดผูชวยได วันพฤหัสบดีจะประชุม

ไหมครับ แตถาประชุมตองขอเปนตอนเย็นอีกครับ เพราะวาที่มหาวทิยาลัยตรวจคุณภาพ มหาวทิยาลัย 

มาตรวจคณะนิติศาสตรพอดี ประชุมเปนเย็นอีกเชนกันเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกาเชนกันจะดีไหมครับ แลวของ

ผมวันที่ ๒๗ วนัที ่๒๘ วันที ่๒๙ ผมไปตางจังหวัด วนัที่ ๒๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬกิา ผมจะตองเปนประธาน 

ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม เพราะมคีิวตรวจกันอยู ถาจะประชุมก็ตองประชุมหลังจากนั้น แลวก็ไม

สะดวกนะครับ ถาหากวาจะประชุมวนัอาทิตยหรือวันจนัทร วนัอังคารเปนวนัหยุดทัง้หมดเลยครับ เปน

วันหยุดทั้งหมดเลยครับ และเปนวันพระใหญดวย อาสาฬหบูชา เขาพรรษาทาํอยางไรดีครับ ไมอยางนัน้

ตองเปนวันที่ ๑  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  เราตองเสร็จวันที่ ๓ ใชไหมกอนหนานัน้ กอนวันที ่๓  

ใชไหมครับ คือถากอนหนานั้นมานั่งทําจริง ๆ สัก ๒ วัน ทานอยูไหม ก็คือวางที่ไหนก็ได วันจนัทร วันองัคาร

หยุดนะ อาจารย มัน ๔ วัน ผมก็พกัรอนอาจจะไปนอนที่ไรผม  

  ประธาน  :  คือถาหลาย ๆ คนอยูก็ประชุมตอเนื่องได ไมทราบวาเรานัดวนัที ่๒๕ นี ้ทนีี้เอา 

วันที่ ๒๖ อีกวนัหนึ่งไหมครับ คือทานเห็นวาเริ่มประชมุไปกอน แลวผมจะมาใหเร็วทีสุ่ดวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 

ครับ แตหลายทานไมอยูอันนี้ผมเขาใจ ไมอยางนัน้วนัที ่๒๗ เชา ๆ ไหมครับ วันศกุรเชา ๆ ไดไหมครับ  

ผมมีประชุมตรวจรายงานการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เชา ๆ ไดไหมครับ เชา ๆ นี่ควรจะสกักี่โมงครับ 

ถาเปนอาจารยสมคิดแกนัดผม แกนัด ๗ โมงเชา ๘ โมงเชา เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ไดไหมครับ 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาไมไดหรือครับ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกิาไดไหมครับ คือผมมา ๗ โมงผมกน็ัดได ๖ โมง 

ก็นัดได ขอเปนเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาไดไหมครับ ถาอยางนั้นก็เปนเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกาแลวกันครับ เอา

เปนวาอยางนอยที่สุดสัปดาหหนาตองประชุมอยางนอย ๒ คร้ังวนัที ่๒๕ ถาหากวาจะเริ่มกอนก็ได แตผม 

ขอมาชานิดหนึ่ง วนัที ่๒๕ จะประชุมบาย เวลา๑๕.๐๐ นาฬิกาไดไหมครับ ถาอยางนี้ขอสรุปเปนวา 

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา คุณไก ใชครับ คือคนอ่ืนจะไดประชุมไปกอนไดจะดีไหมครับ ถาอยางนัน้คงตองเปน

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกาแลวขอดึกหนอย เพราะวามี FAX เร่ืองอะไรเขามาดวยเดี๋ยวมปีญหาเรื่องเอกสารไม

พรอมจะประชมุ ถาอยางนัน้เอาสรุปอยางนี้นะครับเวลา ๑๖.๐๐ นาฬกิาดีกวา เพราะวาชุดตาง ๆ เขาจะ

เสนอเอกสารเขามา ตองเตรียม ตกลงวาเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกาวนัที่ ๒๕ แลวกว็ันที่ ๒๗ เวลา ๐๙.๓๐ 

นาฬิกา เสร็จแลวชวงหยุดยาว ขอไมเอา ไมเอาวนัที ่๑ อีกหนหนึง่ วนัที ่๑ มีประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นวพร ๔/๒ 

วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐  

 

กรรมาธิการ วนัที ่๓๑ กห็ยุดครับผม ราชการหยุดครับ เขาพรรษา อาสาฬหบูชา หยดุหมดครับ เพราะฉะนัน้

เปดมาวนัที ่๑ วนัที ่๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬกิามีประชุมกรรมาธิการ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เราก็ประชุมตอ

ตอนบายไดไหมครับ วันที่ ๑ ไมหยุดครับ มปีระชุมกรรมาธิการ เวลา๑๐.๐๐ นาฬิกา แลวก็อันนี้เวลา 

๑๓.๐๐ นาฬกิาไดไหมครับ วนันัน้คงตองจบนะครับ ถาไมจบเราตองแยแน ๆ เลยนาจะพอไหวนะครับ  

ตกลงเปนอยางนีน้ะครับ  ผมไมทราบมีเร่ืองอื่นหารืออีกไหมครับ เพราะเรามีคิวตอจากนี้อีกที่ตองเตรียมตัว 

ผมขออนุญาตนัดไวเลย วนัพุธที ่๒๕ กรกฎาคมเวลา ๑๖.๐๐ นาฬกิา วนัศุกรที่ ๒๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา วนัที ่๒ จะเร่ิมแตเชาหรือจะเปนตอนบายครับ วนัที ่๒ ไมมีอะไร

วันที่ ๒ ทานประโภชฌสะดวกไหมครับ ทานวัชรินทรครับ วนัที ่๒ ถาจะนัดจะนัดตอนไหนครับ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ทานนัดไปเถอะ ผมไมแน ผมจะโผลหนามาหรือเปลา 

ผมอยากจะไปพักผอน เพราะวาปกติ ๒ เดือน คือตองไปที่อ่ืน แตก็ดูกอน มาไดผมก็จะมาครับ  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้นัดเชาหรือบายดคีรับ วันที่ ๒  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ขออนุญาตคือบางทีเราอาจจะมองภาพหวังดีเกนิไป คือมองโลก

ในแงดีเกนิไป คือผมกําลังนกึวาวันพุธตองมีหลายรายที่เบี้ยวคือไมสงเอกสารมาให ซึ่งอยากจะขอใหนอง ๆ 

จับเปนรายคนไปเลยที่เอาเอกสารไป ที่รับผิดชอบไป วันจันทรสาย ๆ นาจะลองกรี๊ดไปรอบหนึ่งกอนวา 

มีปญหาอะไรไหม แลวกน็าจะรูอะไร สมมตุิวาเกิดสงมาไมไดเราจะตัดสิทธิไหม  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือหมายความวา Date line วันพุธ ถาเขาไมสงแสดงวา

เขา Approve ของเรา 

ประธาน  :  ขอใหมาประชมุรวมหรือเปลา เราขอใหทานอยูประชุมดวยทานอาจารย 

คมสันครับ เรามีประชุมวันที่ ๒๕ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬกิา วนัที ่๒๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คืออยางนอยทาน

มารอบ ๒ รอบก็ยังด ีก็จะชวยใหเร็วขึ้นพจิารณาไดงายขึ้น แตวาขอประชุมไปกอนวนัที ่๒๕ แลวกว็ันที่ ๒๗ 

ตอนเวลา ๐๙.๓๐ นาฬกิา ใชครับ ผมตองเปนประธานเรือ่งตรวจรายงานการประชุมแทนครับ อยางนอย 

ทานอาจารยคมสันชวยดูวนัที่ ๑ สิงหาคม ตอนเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกาตรง คือเรามีประชุมกรรมาธิการ  

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แลวกป็ระชุมชุดนี้ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกาครับ ทนีี้เพื่อใหปลอดภัยที่สุด เนื่องจากวา 

เราตองทาํเอกสารสงโดยเรว็นาจะเผื่อวนัพฤหัสบดีที ่๒ ชวงเชามากกวาครับ ไมควรเผื่อชวงบาย เดี๋ยวทาํ

เอกสารไมทนัไดไหมครับ ขอวันที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬกิาดวยไดไหมครับ ขอไวกอนนะครับ ผมเขาใจวา 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นวพร ๔/๓ 

วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐  

 

 

เร่ืองไมมีเร่ืองอื่นหารือแลว สรุปแลววันที่ ๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา วนัที่ ๒ สิงหาคม เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

นะครับ ถาไมมีอะไรแลว ผมขอปดประชุมครับ ขอขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๕ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

                      

 


